
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี  ๒๕65 

วันที่  8 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

*************************** 
ผู้มาประชุม  จำนวน  15  คน 
 

ลำดับท่ี ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน ประธานสภา อบต. ชัยชนะ  นารถสูงเนิน  
2. นางยุพยงค ์ ไฝเพชร รองประธานสภา อบต. ยุพยงค์  ไฝเพชร  
3. นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 จีระศักดิ ์ ประทุมศรี  
4. นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 มนตรี  ศาสตร์ดำรง  
5. นางแสงตวัน  พูนกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 แสงตวัน  พูนกลาง  
6. ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน  
7. นายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 พนอ  เพ็ชรจันทึก  
8. นายสุวิท  โขงจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สุวิท  โขงจันทึก  
9. นางฐิติมน  ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ฐิติมน  ฉัยยา  

10. นายปิยพงษ ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  
11. นายสมาน  ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 สมาน  ญาติจันทึก  
12. นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วราภรณ์  สมบูรณ์  
13. นายวีระ  เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 วีระ  เถาะสูงเนิน  
14. นายนิพนธ์  หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 นิพนธ์  หนูกระโทก  
15. นายมนตรี  พันธมาสน์ เลขานุการสภา อบต. มนตรี  พันธมาสน์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  14  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางสาวมลิวรรณ์   เกียจันทึก นายก อบต.ลาดบัวขาว มลิวรรณ์   เกียจันทึก  
2. นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน รองนายก อบต.ลาดบัวขาว ณัฐพงศ ์ สาสูงเนิน  
3. นายนทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์ รองนายก อบต.ลาดบัวขาว นทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์  
4. นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง เลขาฯ นายก อบต.ลาดบัวขาว สรพงษ์  ชิดพลกรัง  
5. นางสาวจินตนา  อรปรียากุล รองปลัด อบต.ลาดบัวขาว จินตนา  อรปรียากุล  
6. นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ หวัหน้าสำนักปลัดฯ กฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ  
7. นางสาวรัชดาพร  คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง รัชดาพร  คำพิชิต  
8. นายธีรพล  จันทโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง ธีรพล  จันทโรทัย  
9. นางวาริน  แสนสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ วาริน  แสนสุข  
10 นางสาวพนา  จันทรโณทัย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ไมม่า -  
11. นางสาวมยุรี  ศรีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี - ไม่มา -  
12. จ.ส.ต.ฉัตรชัย   อุธานี หวัหน้าฝ่ายป้องกันฯ ฉัตรชัย  อุธานี  
13. ส.อ.เสถียร   ลีส ี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ เสถียร  ลีส ี  
14 นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ เพ็ญศร ี วังทรายทอง  
15. นางสมคิด  สุขนาคินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สมคิด  สุขนาคินทร์  
16. นางกัลยารัตน์  รักษ์จันทึก นักวิชาการศึกษา กัลยารัตน์  รักษ์จันทึก  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวครบองค์ประชุมแล้ว  นายมนตรี พันธมาสน์  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมสภาฯ ในลำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำกล่าวสวดมนต์เสร็จ  และได้ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจำปี 2565 เรียนท่านนายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต.,ปลัด 
อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 
2565 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) ส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน  2565 ไปแล้วนั้น ผมได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ให้กับ
สมาชิกฯ ทุกท่านพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้อ่านทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่า
รายงานการประชุมไม่ถูกต้อง ตก หล่น จะได้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เชิญ
สมาชิกฯ ครับ 

ที่ประชุม ไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวนี้แต่
อย่างใด 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภา 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อ

วันที่ 14  มิถุนายน   2565 ขอมติที่ประชุม ครบั 

มติทีป่ระชุม - รบัรอง  12 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 
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นักวิชาการศึกษา เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นางกัลยารัตน์  รักษ์จันทึก) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกัลยารัตน์         

รักษ์จันทึก  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
ข้าพเจ้า ขอชี้แจง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา เพ่ือขอพิจารณาให้เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จำนวน 1 
แห่ง มีแนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการโดยให้ประธานสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรละ 1 คน เนื่องด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านคลองตะแบกได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง ในการนี้โรงเรียนบ้านคลองตะแบกจึงต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ จำนวน 8 คน รวมถึงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็น
ผู้แทนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณาดำเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ    ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามความเห็นชอบเรื่อง    การแต่งตัง้คณะ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา  หรือไม่ครับ...ถ้าไม่มี กรผมะจะขอ

เชิญท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงในขั้นตอนของการสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา เรียนเชิญครับ 

ปลัด อบต.   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี        

พันธมาสน์  ปลัดอบต. กระผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องด้วยการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษานั้น เป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้สภา
คัดเลือกผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ร่วมกับโรงเรียน ในแต่ละหมู่บ้าน และให้สภาฯดำเนินการคัดเลือกกันเอง เสนอ
รายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร และมีผู้รับรอง  2 ท่าน หากมีการเสนอเพียง 1 รายชื่อ 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ   ได้ชี้แจงนะครับ  ต่อไปกระผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้  
(นายชยัชนะ นารถสูงเนิน)     เสนอชื่อผู้จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาฯได้เลยครบั 
สมาชิกฯหมู่ 17                 เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายนิพนธ์  หนูกระโทก)      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายนิพนธ์  หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 

17 ขอเสนอ นายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอผู้รับรอง 2 
ท่านครบั 

สมาชิกฯหมู่ 7                   กระผม นายสุวิท  โขงจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 
(นายสุวิท  โขงจันทึก)           
สมาชิกฯหมู่ 10                 กระผม ปิยพงษ์  หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอรับรองครับ 
(นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก) 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกหรือไม ่
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)         ครับ…ถ้าไม่ม ีกระผมจะขอมตทิี่ประชุม 

มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบ       12     เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง  2    เสียง 
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ประธานสภาฯ   ดังนั้น นายพนอ เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการสถานศกึษา  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)         ครับขั้นพ้ืนฐานบ้านคลองตะแบก 

5.2 เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ ท่านนายกฯไดก้ล่าวคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ต่อทีป่ระชุมสภาฯ ครับ 

นายก อบต.   เรียน ท่านประธานสภาฯ,    รองประธานสภาฯ,  สมาชิก อบต.,  และ หัวหน้าส่วน 
(นางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก) ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก นายก อบต. 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนิ นการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 102,377,656.60 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 106,718,165.89 บาท ประกอบด้วย 

          1.1.2.1 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและรายจ่ายค้างจ่าย จำนวน  
54,834,546.47 บาท 

  1 .1 .2 .2  เงิ น ส ะ ส ม ที่ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช้ ได้  จ ำ น ว น  
50,232,764.17 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 40,312,934.45 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 

4 โครงการ รวม   1,455,714.00 บาท ประกอบด้วยโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จำนวน 2 โครงการและเงินเหลือจ่ายจากโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

  -โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ 
          1.1.4.1 โครงการปรับปรุงเทพ้ืน ค.ส.ล.ลานกีฬาหน้าที่ทำการ

ฯ จำนวน 680,000.-บาท 
1.1.4.2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

จำนวน 567,647.-บาท 
-เงินเหลือจ่ายจากโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ 

1.1.4.3 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ จำนวน  
197,967.-บาท 

1.1.4.4 โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ หมู่ที่  3 จำนวน 
10,100.-บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 38 โครงการ 
รวม 5,577,444.80 บาท 
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1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 รายรับจริง จำนวน 84,331,657.32 บาท ประกอบด้วย 
ห ม ว ด ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม   ค่ า ป รั บ   แ ล ะ ใบ อ นุ ญ า ต   จ ำ น ว น 

1,363,993.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน   313,218.70  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         จำนวน    74,843.15  บาท 
หมวดรายได้จากทุน           จำนวน         270.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 36,575,438.60 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน   จำนวน 43,917,218.64 บาท 

2.2 เงิ น อุ ด ห นุ น ที่ รั ฐ บ า ล ให้ โด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  จ ำน ว น 
1,368,512.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 59,440,020.06 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง  จำนวน 25,444,508.80  บาท 
งบบุคลากร  จำนวน 17,543,376.00  บาท 
งบดำเนินงาน            จำนวน 11,807,831.30  บาท 
งบลงทุน  จำนวน      256,390.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน            จำนวน   4,387,913.96 บาท 
งบรายจ่ายอื่น          จำนวน       0.00  บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน 169,512.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน 
8,036,042.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. ประมาณการรายรับ จำนวน 86,599,000.00 บาท แยกเป็น 

1.1 รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 8,594,500.00 บาท 
(1) หมวดภาษีอากร จำนวน 7,190,000.00 บาท 
(2 ) ห มวดค่ าธ รรม เนี ยมค่ าป รับ  แล ะใบ อนุ ญ าต  จ ำน วน 

1,152,000.00 บาท 
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 250,000.00  บาท 
(4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน       500.00  บาท 
(5) หมวดรายได้จากทุน  จำนวน     2,000.00  บาท 

1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
33,004,500.00 บาท 

(1) หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 33,004,500.00 บาท 
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 

45,000,000.00 บาท 
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2. ประมาณการรายจ่าย จำนวน 86,599,000.00 บาท แยกเป็น 

   (1) งบกลาง   จำนวน 29,625,040.00 บาท 
   (2) งบบุคลากร   จำนวน 22,637,260.00 บาท 
   (3) งบดำเนินงาน  จำนวน 18,750,050.00 บาท 
   (4) งบลงทุน   จำนวน 10,346,650.00 บาท 
   (5) งบเงินอุดหนุน  จำนวน   5,240,000.00 บาท 
   (6) งบรายจ่ายอื่น  จำนวน       0.00  บาท 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และโดย
อนุมัตขิองนายอำเภอสีคิ้ว 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็น
ต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
86,599,000.00 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 86,599,000.00 บาท โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    จำนวน  19,772,720.00 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  จำนวน      382,100.00 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  จำนวน  10,521,050.00 บาท 
แผนงานสาธารณสุข  จำนวน    6,575,000.00 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน    1,465,500.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน    1,270,000.00 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน    360,000.00 บาท 
แผ น งาน ก ารศ าส น าวัฒ น ธรรม แ ล ะนั น ท น าก าร      จ ำน วน  

400,000.00 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน  1 4 ,7 9 5 ,5 9 0 .0 0
 บาท 

แผนงานการเกษตร          จำนวน   1,432,000.00 บาท 
ด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง  จำนวน  29,625,040.00 บาท 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวน

รวมทั้งสิ้น 0 บาท 
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวปฏิบัติการเบิก

จา่ยเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิ ธี ก า ร งบ ป ระม าณ ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีหน้าที่รักษาการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 ดังนั้น ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนตำบลลาดบัวขาว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อย่างเต็มพลังความสามารถ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาว เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่ทา่นนายกฯ   ได้กล่าวคำแถลงงบประมาณฯ    ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)   รายจ่ายประจำปี  2566 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 จนถึง 30 

กันยายน 2566 และก่อนที่จะมีการรับหลักการในวาระที่ 1 เพ่ือให้สมาชิกฯ ทุก
ท่านได้ตรวจดูร่างข้อบัญญัติถ้าหากมีข้อสงสัย ทุกท่านสามารถสอบถาม หรือ 
อภิปรายในร่างข้อบัญญัติได้เลยครับ  เรียนเชิญครับ...ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่
ประชุม 

มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบ       13     เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง  1    เสียง 

ประธานสภาฯ และตามทีท่่านผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   ประจำปี   2566 ต่อ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    สภาฯ ในวาระ 1 ขั้นรับหลักการนั้น สรุปมติที่ประชุม ท่านสมาชิกฯ เห็นชอบ 13 

เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม                          รับทราบ 

5.3 เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

ปลัด อบต.   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี        

พันธมาสน์ ปลัดอบต. กระผมขอชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การคัดเลือกนั้น ให้สภาฯเป็นผู้คัดเลือกขึ้นมา
จำนวน 3 ท่าน  ไม่เกิน 7 ท่าน โดยสมาชิกสภาฯ 1 ท่าน มีสิทธิเสนอรายชื่อ
บุคคคลที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ชื่อ
ที่เสนอไม่จำกัด หากมีผู้ถูกเสนอเพียงรายชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือก โดย
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คณะกรรมการแต่ละคนที่เสนอให้เป็นไปตามลำดับที่ ละคน แต่ในขั้นตอนแรก 
ขอให้ท่านได้เสนอว่าควรจะให้มีคณะกรรมการจำนวนกี่ท่าน ขั้นที่สองก็คือการ
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ และ ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจง   เรื่องการคัดเลือกคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ขัน้ตอนต่อไปผมจะขอสอบถามสมาชิกสภาฯว่ามีความเห็นชอบ

ทีจ่ะเสนอจำนวนของคณะกรรมการจำนวนกี่ท่านครบั เรียนเชิญเสนอครับ 
สมาชิกฯหมู่ 2                  เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง)     ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายมนตรี ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่2 

กระผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนคณะกรรมการ 3 ท่าน ขอผู้
รับรอง 2 ท่านครับ 

สมาชิกฯหมู่ 15                 กระผม นายวีระ เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอรับรองครับ 
(นายวีระ เถาะสูงเนิน)           
สมาชิกฯหมู่ 10                 กระผม ปิยพงษ์  หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอรับรองครับ 
(นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก) 

ประธานสภาฯ ตามท่ี  ท่านท่านมนตรี   ศาสตร์ดำรง  เสนอจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการแปร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ญัตติฯจำนวน 3 ท่านนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเห็นต่างจากท่านมนตรี 

ศาสตร์ดำรง หรือไม่ครับ...ถ้าไม่มี ถือว่าสมาชิกสภาฯมีการเสนอคณะกรรมการ
แปรญญัตติฯจำนวน 3 ท่าน ตามที่ท่านสมาชิกฯหมู่ 2 ได้เสนอมา ขั้นต่อจะเป็น
การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ทีละ 
1 ท่าน ให้ครบ 3 ท่าน ดังนั้นขอให้สมาชิกฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านที่ 
1 เรียนเชิญครบั 

สมาชิกฯหมู่ 7                   เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
  (นายสุวิท โขงจันทึก)           ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม สุวิท  โขงจันทึก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7    

ขอเสนอนาย ปิยพงษ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ครับ 

สมาชิกฯหมู่ 2                   กระผม นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 
(นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง)           
สมาชิกฯหมู่ 8                   ดิฉัน นางฐิติมน  ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองคะ่ 
(นางฐิติมน ฉยัยา) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    ท่านที่ 1 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดังนั้น นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต.

หมู่ที่ 10  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่านที่ 
1 ครับ ขอให้สมาชิกฯได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่านที่ 2 
ครับ 

สมาชิกฯหมู่ 5                   เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
  (นายพนอ  เพ็ชรจันทึก)         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพนอ เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่5    

ขอเสนอ นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ครับ 

สมาชิกฯหมู่ 15                 กระผม นายวีระ เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอรับรองครับ 
(นายวรีะ เถาะสูงเนิน)           
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สมาชิกฯหมู่ 1                   กระผม นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 ขอรับรองครับ 
(นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ท่านที่ 2 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดังนั้น นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.

หมู่ที่ 13 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่านที่ 
2 ครับ ขอให้สมาชิกฯได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่านที่ 3 
ครับ 

สมาชิกฯหมู่ 11                เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
  (นายสมาน ญาติจันทกึ)       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมาน ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11 

ขอเสนอนายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
สมาชิกฯหมู่ 3                  ดิฉัน นางแสงตวัน พูนกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอรับรองค่ะ 
(นางแสงตวัน พูนกลาง)           
สมาชิกฯหมู่ 13                ดิฉัน นางวราภรณ์ สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ขอรับรองค่ะ 
(นางวราภรณ์ สมบูรณ์) 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
  (นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       ท่านที่ 3 อีกหรือไม่ครับ…ถ้าไม่มี ดังนั้น นายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต.

หมู่ที่ 5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่านที่ 3 
ครับ   

  มติที่ประชุม                    มีมติเห็นชอบให้นาย ปิยพงษ์ หน้าจันทึก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 1  
วราภรณ์ สมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 นายพนอ  เพ็ชรจันทึก  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

เลขานุการสภาฯ               ก่อนที่เราจะประชุมวาระท่ี 6 วาระเรื่อง อ่ืนๆ ขอพักการประชุม  20 นาที  และขอ 
(นายมนตรี  พันธมาสน์)      เชิญคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ทั้ง 3 ท่าน  

ประชุมร่วมกันเพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่าย ได้เลยครับ 

(พักประชุมเวลา 11.10 – 11.30 น.) 
เปิดประชุม (ต่อ)                 เวลา 11.30 น. 

ประธานสภาฯ                   เนื่องจากช่วงพักการประชุมสภาฯ  ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ที่

ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้ 
1. นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก        เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายพนอ เพ็ชรจันทึก           เป็นกรรมการแปรญตัติ 
3. นางวราภรณ์ สมบูรณ์           เป็นเลขานุการ/กรรมการแปรญัตติฯ 

ที่ประชุม                          รับทราบ 
สมาชิกฯหมู่ 10                 เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก)      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 

10 และ ประธานแปรญัตติ ตามที่ได้ประชุมกัน   คณะกรรมการแปรญัตติฯมี
หน้าที่ในการรับญัตติของท่านสมาชิกฯที่ต้องการจะแปรญัตติ โดยขอรับแบบเสนอ
ขอแปรญัตติได้ที่หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ โดยให้มี
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การยื่นเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่  9 – 11 สิงหาคม 2565 ในเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ กำหนดประชุมแปรญัตติในวันที่ 12 สิงหาคม 
2565 เวลา 10.00 น. น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัว
ขาว 

ที่ประชุม                          รบัทราบ 

ประธานสภาฯ     ก่อนที่เราจะประชุมวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กลางวันครับ และเชิญสมาชิกเข้าประชุมพร้อมกัน เวลา 13.00 ครับ 
 

พัก รับประทานอาหารกลางวัน  12.00 – 13.00  น. 

เปิดประชุม (ต่อ) เวลา  13.00  น. 

ประธานสภาฯ ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ  ยังอยู่กันครบหรือไม่ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 

เลขานุการสภาฯ   สมาชิกฯ ทุกท่านเข้าประชุมครบทกุคนแล้วครับ เชิญประธานสภาฯ เริ่มประชุมใน 
(นายมนตรี  พันธมาสน์) ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภาฯ  ในวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ  ถ้าท่านสมาชิกมีเรื่องชี้แจง หรือ  สอบถามปัญหาความ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     เดือดร้อนต่าง ๆ ของหมู่บ้านของท่าน ท่านสามารถสอบถามได้ในวาระท่ี 6 นี้ได้เลย

ครับ เรียนเชิญครับ 
สมาชิกฯหมู่ 11                 เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.  หวัหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายสมาน ญาติจันทึก)           ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมาน ญาติจันทึกสมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่11 

กระผมจะขอสอบถามทางกองช่าง เรื่อง ถนนหน้าบ้านนายวิเชียร ไม่ทราบว่า 
เมื่อไหร่ที่ทางกองช่างจะลงไปดำเนินการ เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ขอบคุณครับ 

ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ 11 ได้สอบถามมา โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต บ้านนายวิเชียร เป็นโครงการที่ต้องทำในระบบ   e-bidding ซึ่ง
ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว เหลือขั้นตอนที่ผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการ และทางผู้รับจ้าง
บอกกับทางเราว่าช่วงนี้ฝนตกจึงขอชะลองานลง แต่ทางกองช่างได้เร่งทางผู้รับเหมา
ไปแล้ว และทางกองช่างจะติดตามเพ่ิมเติมให้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                    มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ....เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      ท่านสมาชิกหมู่ 1 
สมาชิกฯหมู่ 1                   เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี)       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี    สมาชิกสภา  อบต. 

หมู่ที่ 1 กระผมจะขอสอบถามทางกองช่าง ทางผมได้รับเรื่องร้องเรียนการเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น อยากจะให้ทางกองช่างช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องถนนลื่นครับ ขอบคุณครับ 
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ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ 1 ทางกองช่างก็จะรับเรื่องไว้ และ จะ
ประสานกับทางบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ให้เข้าดำเนินการช่วยพ้ืนที่ที่มีปัญหา ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ                    มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ....เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      ท่านสมาชิกหมู่ 4 
 
สมาชิกฯหมู่ 4                   เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(ร.ต.อ.พรพงษ์ มั่งสูงเนิน)       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม ร.ต.อ.พรพงษ์ มั่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 

กระผมจะขอสอบถามทางกองช่าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกบ้านนาง
เฉลาถึงบ้านนายอุดม ซึ่งทางผมได้ขอให้ทางกองช่างนั้นดำเนินการตั้งแต่ปี  59 
แล้วครับ ซึ่งตอนนี้ทางกองช่างยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด กระผมอยาก
สอบถามว่าเมือ่ไหร่ทางกองช่างจึงจะดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 

ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ 4 ในกรณีไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยาย
เขต ถ้าอยู่ในขอ้บัญญัติงบประมาณปี 65  สามารถได้ทำแน่นอนครับ เพราะตอนนี้
ทางเราได้ดำเนินการทำเรื่องถึงการเบิกจ่ายทางการไฟฟ้าแล้วครับ ตอนนี้เหลือ
เพียงขัน้ตอนของทางการไฟฟ้าที่จะลงมาดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ....เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกหมู่ 14 
รองประธานสภาฯ              เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นางยุพยงค์ ไฝเพชร)            ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางยุพยงค์ ไฝเพชร รองประธานสภาฯและสมาชิก

สภา  อบต. หมู่ที่ 14 ดิฉันจะขอสอบถามทางกองช่าง เรื่องไฟส่องสว่างทางขึ้นวัด
ป่าหลวงพ่อวิริยังค์ ข้อบัญญัติปี 2565 ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณ
ค่ะ 

ผอ.กองช่าง                      เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย)          และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิก หมู ่14 สอบถามมานั้น
ถ้าโครงการนั้นอยู่ในขอ้บัญญัติงบประมาณปี 65 จะสามารถดำเนินการได้เลยครับ 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ....เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ท่านสมาชิกหมู่ 10 
สมาชิกฯหมู่ 10                เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก)      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก     สมาชิกสภา  อบต. หมู่

ที่  10  กระผมจะขอสอบถามทางกองช่าง เรื่องไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่ งทางผมก็มี
งบดำเนินการอยู่ แต่ทางผมก็ไม่ทราบจะได้ดำเนินการหรือไม่ ถ้าไม่สามารถ
ดำเนินการได ้ผมจะสามารถโยกงบไปลงโครงการอ่ืนได้หรือไม ่ขอบคุณครับ 
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ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 ถ้าเป็นจุดที่เกิดปัญหาทาง
เราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ก่อน แล้วดำเนินการหาข้อสรุปที่ชัดเจน แล้วจึงจะ
สามารถลงไปดำเนินการไดค้รบั ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ....เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ท่านสมาชิกหมู่ 11 
สมาชิกฯหมู่ 11                เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.,  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นายสมาน  ญาติจันทึก)        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายสมาน  ญาติจันทึก    สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 

11 กระผมจะขอสอบถามทางกองช่าง เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง ปักเสาไฟฟ้าพาดสาย 
และการขยายเขตไฟฟ้า ว่าทางกองช่างนั้นจะดำเนินการช่วงใดและเมื่อใด ขอบคุณ
ครับ 

ผอ.กองชา่ง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 สอบถามมานั้น ผมจะขอ
อธิบายอย่างนี้ว่า โครงการที่ท่านกล่าวมาเป็นโครงการที่ทางการไฟฟ้านั้นได้รับเงิน
อุดหนุนจากเรา ดังนั้นโครงการดังกล่าวนั้นจึงจะต้องเป็นแผนของทางการไฟฟ้า
และการไฟฟ้าจะออกมาดำเนินการเมื่อใด ขอบคุณครับ 

ปลัด อบต.   เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี  พันธมาสน์) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี        

พันธมาสน์ ปลัดอบต. กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า และ ปักเสาพาดสาย การสำรวจและประมาณการเป็นอำนาจหน้าที่ของ
การไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งทางเราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เพราะฉะนั้นในหมวด
ค่าไฟฟ้า เราจะจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว
เป็นผู้ดำเนินการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ....เชิญ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     ท่านสมาชิกหมู่ 3 
สมาชิกฯหมู่ 3                   เรียนประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  
(นางแสงตวัน พูนกลาง)          ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางแสงตวัน พูนกลาง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 3 

ดิฉันขอความช่วยเหลือให้ทางกองช่างช่วยแก้ไข เรื่อง ทางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงมี
น้ำท่วมขังบริเวณอาคารเรียนเด็กเล็กค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ผอ.กองช่าง   เรียน ท่านประธานสภาองค์ฯ, รองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 ได้ขอคำแนะนำในการแก้ไข 
ซึ่งทางผมได้ประสานไปทางบริษัทอิตาเลี่ยนไทยให้ช่วยนำรถแมคโครมาช่วย
เปิดทางน้ำ ในเบื้องต้นแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามวาระที ่ 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไมค่รับ.... 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)   ถ้าไม่มีกระผมจะขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 

สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวขาว ครบั  

ที่ประชุม                          รบัทราบ 
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ประธานสภาฯ                  สำหรับวันนี้การประชุมก็ครบทุกวาระแล้วสำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)   อบต. ลาดบัวขาวทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอปิดการประชุม

ครบั 
ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
  
 

   (ลงชื่อ)    มนตรี  พันธมาสน์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  พันธมาสน์) 
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว ครัง้นี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)         จีระศกัดิ ์ ประทุมศรี ประธานกรรมการ 

              (นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี) 
 
 
   (ลงชื่อ)         ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  กรรมการ 
       (นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก) 
 
 
   (ลงชื่อ)      ร.ต.อ. พรพงษ์ มัง่สูงเนิน กรรมการ 
           (พรพงษ์ มั่งสูงเนิน) 

 
 
 

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภา อบต.ลาดบัวขาว ได้รับรองแล้ว ในการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2565 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม 2565 

 
 
  (ลงชื่อ)         ชัยชนะ  นารถสูงเนิน 

              (นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน) 
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลลาดบัวขาว 


